

## สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ณ ห้องประชุมยี่น ภู่วรรณ ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

1. การจัดหาห้องเรียนคอมพิวเตอร์วิชาบูรณาการ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติการใช้ห้องเรียนในวิชาดังกล่าวที่ห้อง 308 และห้องที่อาคาร KITS และมอบหมายฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเตรียมความพร้อมด้านเครือข่ายให้พร้อมใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 พร้อมทั้งมอบหมายรองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศประสานงานหรือเรื่องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยวิธีพิเศษจากบริษัทเดิม เพื่อให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการนี้ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียม [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุม เครื่องคอมพิวเตอร์และการใช้บริการมัดคีมเดียวของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ลง 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

2. แต่งตั้งตัวแทนจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.10102/8671 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ให้แต่งตั้งคณะทำงานผู้แทนสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นคณะทำงานจัดทำร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรายละเอียดดัง [เอกสารแนบ 1](#)

เพื่อให้การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารและธุรการ จึงได้สรุปงานที่ต้องดำเนินงาน [ตามเอกสารแนบ 2](#) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนในการจัดทำร่างนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งจัดทำหนังสือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ต่อไป

3. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์สนับสนุนให้มีการประเมินผลผู้บังคับบัญชาทุกระดับ เพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา โดยตั้งกลองรับแบบประเมินตั้งแต่ 1 ต.ค. 51 – 31 มี.ค. 52 และดำเนินการสรุปผลการประเมินเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 52 โดยมีผู้ส่งแบบประเมินจำนวน 51 คน จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 84 คน คิดเป็นร้อยละ 60.07 และไม่มีผู้ประเมินผู้บังคับบัญชาในระดับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และ ผู้อำนวยการ [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) สำหรับการประเมินผลรายบุคคล สำนักบริการคอมพิวเตอร์ แจ้งให้หัวหน้าฝ่ายรับทราบผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมรับทราบ

4. รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 ครั้งที่ 3 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. ขอให้หน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 ช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค. 52 ให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันที่ 8 มิ.ย.52 นั้น

สำนักฯ ได้จัดทำรายงานผลดำเนินงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

[รายละเอียดตามเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ

5. โครงการสัมมนาการจัดการความรู้เรื่องการจ่ายเงินทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ ตามที่กองคลัง ได้จัดให้มีโครงการสัมมนาการจัดการความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินทุน โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ในการนี้ กองคลังได้ออนเงินจำนวน 64,800 บาท (36 คน x 1800 บาท) ให้สำนักบริการคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้จัดส่งผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละ 1 คน และนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อจะได้รับการขึ้นตอนในการเบิกจ่ายเงินทุน ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ณ ห้องประชุมธีระ สุตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ซึ่งมีกำหนดการ [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
6. รายงานการฝึกอบรม สัมมนาและดูงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการอบรม สัมมนาและดูงาน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ

7. รายงานการมาปฏิบัติราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการมาปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
8. รายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานบุคคล รายงานการใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 [ตามเอกสารแนบ 1](#) และกราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้โทรศัพท์ประจำเดือนตุลาคม 2551- พฤษภาคม 2552 [ตามเอกสารแนบ 2](#) ที่ประชุมรับทราบ
9. รายงานการเยี่ยมชมดูงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฝ่ายบริหารและธุรการ โดยงานสารบรรณ รายงานการเยี่ยมชมดูงาน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ที่ประชุมรับทราบ
10. การลงเวลาปฏิบัติราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รายงานบุคลากรเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย คือนายประพจน์ สมสืบ ที่ไม่สามารถลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือ ที่ประชุมรับทราบ และให้ลงเวลาโดยใช้บัตรประจำตัว การลงเวลาปฏิบัติราชการควบคู่กับการลงลายมือชื่อที่โต๊ะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
11. การปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน ตามบันทึกที่ ศช 0513.10101/8992 ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัย สามารถเผยแพร่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของทุกหน่วยงานได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัย จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ [ตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ](#) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่องไปจนครบกำหนด
12. การปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ม. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ประชุมมีมติในการปรับระบบซึ่งเป็นระบบแท่ง และให้ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2552 และให้กองการเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดต่อวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ทันตามกำหนดการประกาศใช้ระบบดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานบุคคลดำเนินการศึกษาหาข้อมูลในการจัดกลุ่มของบุคลากรของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ และอื่น ๆ ในอนาคตต่อไป
13. การบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ รายงานจากการประชุมหารือตัวแทนจากวิทยาเขตในเรื่องการลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ให้วิทยาเขตทราบถึงระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานร่วมกันในปัจจุบัน อนาคตและเพื่อความต้องการในแหล่งข้อมูลนำไปใช้ในการอ้างอิงให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีการนัดหมายเชิญประชุมในครั้งต่อไปประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ที่ประชุมรับทราบ
14. กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ประธานที่ประชุมนัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ครั้งต่อไปในวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สรุปโดย : มลฤดี ตระกูลผ่อง/สุรินทร์ บัวทอง

ตรวจ/ทานโดย: นางชัชชนก สายชุ่มอินทร์